

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CƯ M'GAR**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN  
V/v thống nhất đầu mối triển khai thực  
hiện Chương trình Compact Cư M'gar

Cư M'gar, ngày tháng 03 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cư M'gar về Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình sản xuất kết hợp với Bảo tồn nguồn tài nguyên và An sinh xã hội huyện Cư M'gar (Compact Cư M'gar) và Quyết định số 863/QĐ-BCĐ, ngày 28/02/2022 của Ban chỉ đạo Chương trình Compact Cư M'gar về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Compact huyện Cư M'gar - Compact Cư M'gar.

Căn cứ Kết luận số 104/KL-UBND ngày 09/3/2022 của Trưởng ban chỉ đạo Chương trình Compact Cư M'gar, về thống nhất một số nội dung triển khai các hoạt động của Chương trình Compact Cư M'gar. Để thực hiện xuyên suốt Chương trình Compact Cư M'gar giai đoạn 2021-2025 ở các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau:

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Kết luận số 104/KL-UBND và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp, hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các hoạt động trên địa bàn.

Thống nhất cử cán bộ Khuyến nông của xã, thị trấn làm đầu mối giúp Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, thống kê, tổng hợp, theo dõi và báo cáo các hoạt động Chương trình Compact Cư M'gar trên địa bàn và báo cáo tiến độ định kỳ cũng như những khó khăn, vướng mắc cho Ban Chỉ đạo của huyện (thông qua phòng Nông nghiệp – PTNT để tổng hợp báo cáo, đề xuất chỉ đạo kịp thời). Lập danh sách cán bộ Khuyến nông gửi về phòng Nông nghiệp – PTNT để hướng dẫn công tác chuyên môn và trao đổi công việc.

Nhận được Công văn này yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT các PCT UBND;
- Tổ chức IDH;
- Lưu.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Văn**